

รู้ยัง!! ตู้ Touch Screen ในสนามบินดอนเมือง แจกของฟรีด้วยนะ #ของฟรีของดีต้องบอกต่อ



ตู้ดีดี แถมมีของฟรีแจกให้ก่อนออกเดินทางอีกด้วย ว่าแต่หลายคนคงมีความสงสัยกันแน่นอนว่า ในสนามบินมีตู้แจกของฟรีด้วยหรือ มาเริ่มกันเลยละ

หลังจากเช็คอินทำอะไรเสร็จแล้ว มีเวลาเหลือเยอะ หาไรทำรอเวลาขึ้นเครื่อง พอเดินเข้าไปที่เกทก็จะเจอ จอโฆษณาอยู่หน้าทุกเกทเลยละด้วยความอยากรู้อยากเห็น (เป็นสิ่งรับรู้ใหม่สำหรับเรา) เราก็จัดเลยละ รีบเดินไปดูเลย จริงๆ แล้วเขาทำรอบเสาและ มีจอที่สามารถ Touch Screen ได้ด้วยแถมมีกล้องสำหรับถ่ายรูปด้วย มาเริ่มกดหน้าจอกันเลยละ

1. Shoot & Share กดเข้าไปแล้วก็มีให้เลือกธีมหลากหลายแบบ แล้วแต่ใครถูกใจอันไหนก็เลือกกันตามใจเลยละ พอเลือกธีมได้แล้วก็จะเป็นเวลาของการถ่ายรูปตามชื่อเลย ถ่ายรูปเสร็จ ก็สามารถแต่งภาพ ใส่แคปชั่น แคมยังส่งภาพที่เราแต่งเข้าเมลล์ แล้วแชร์ไปยังเฟสบุ๊คได้ด้วย ใครที่รอขึ้นเครื่องนานๆกลัวเบื่อ มาถ่ายรูปเล่นกันก็ถือว่าทำให้การรอไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะละ

2. Don't Miss ห้ามพลาด จะตั้งเข้าไปตรงแผนที่ประเทศไทย และมีชื่อจังหวัดขึ้นมาให้เราคลิกเลือก พอกดเข้าไปก็จะขึ้นเป็นแนะนำ ร้านอาหารที่เราควรไปลิ้มลองรสชาติของจังหวัดที่เราเลือก ไม่พอ! พอกดเข้าไปก็จะขึ้นเป็นรายละเอียดร้าน และรูปภาพอาหารและ ไม่พออีก มี Map บอกพิกัด โอ้โฮ จัดเต็มให้ครบเลยละ พอมีแนะนำมาแบบนี้ก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้ไปพิสูจน์อย่างไม่มีรีรอเลย

3. Hot Deal อันนี้แหละที่เป็นจุดหมายของกระชูดนี้ ก็ไม่มีอะไรมากมาย มี โปรดีๆมาแจกสำหรับนักท่องเที่ยวแหม่ ก็รู้อีกนอญว่าคนไทยชอบอะไรที่ขึ้นว่าฟรี!!!! ขอให้มีส่วนลดก็พอใจ เป็นการรับโปรดีดีก่อนบิน กดเข้าไปก็มีเยอะเลย ไม่ว่าจะร้านค้าในสนามบิน หรือร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารก็มีหลายร้านและหลายจังหวัดมาก ใครจะไปไหนลองไปดูได้เลย เอาโปรโมชันมาใช้ก็ไม่ยาก แค่ถ่ายรูปโปรโมชันที่เราต้องการจะเอาไปใช้มาเก็บไว้แล้วนำไปยื่นที่ร้านค้านั้นๆก็ได้รับไปเลย ลองไปรับโปรดีดีกันนะ ที่ตู้ Touch Screen แนะนำว่าดูเงื่อนไขโปรโมชันข้างล่างรูปกันด้วยนะละ ใครถูกใจอันไหนก็ชะงะๆกันไปเลยย

4. Travel Information ตรงนี้ก็จะบอกเทศกาลของแต่ละเดือน แบบครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยเลย มีเทศกาลอะไรน่าสนใจบ้าง แล้วก็บอกรายละเอียดของเทศกาลนั้นๆ คือดีงามเลยแหละ และนอกนั้นก็บอกเรื่องสภาพอากาศของจังหวัดต่างๆ และเรทในการแลกเงิน สามารถคำนวณได้เลยจ้า

สรุปเอาเป็นว่าโดยรวม ตู้นี้มันก็ดีเลยแหละ อำนวยความสะดวกให้บริการนักท่องเที่ยว มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ให้เล่น มีความหลากหลาย ของฟรีๆแบบนี้ มีความสุขไปสิ ยิ้มกันไปสิคะ 5555 ใครได้ไปบินที่ดอนเมืองอย่าลืมแวะ กดๆเล่นๆดูนะคะ

#ของฟรีของดีต้องบอกต่อกันนะจ๊ะ 10 10 10 ไปเลยจ้า ตู้โฆษณาในสนามบินดอนเมืองแจกของฟรี พร้อมของดีอีกเพียบ !!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ติดต่อ 084-888-7722